

Đề phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280



Liên lạc: Mark Freeman
Ban Phục Vụ Cộng Đồng
(714) 741-5212/ markf@ggcity.org

Thứ Ba, 23 tháng Tư, 2024

GARDEN GROVE KHÁNH THÀNH SÂN CHƠI MỚI TẠI CÔNG VIÊN MAGNOLIA PARK

Garden Grove vừa khánh thành một sân chơi mới cho trẻ em trong công viên Magnolia Park tại địa chỉ 11402 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841, góc với đường Orangewood, hôm Thứ Ba vừa qua, ngày 16 Tháng Tư, 2024. Rất đông cư dân và dân cử, bao gồm gia đình Wakeham, chủ đất nguyên thủy của công viên, tham dự lễ cắt băng khánh thành.

Thị Trưởng Steve Jones chia sẻ tại lễ cắt băng khánh thành, “Công viên là một phần quan trọng trong cuộc sống và cộng đồng chúng ta. Tôi tự hào là chúng ta coi việc thành lập công viên là một ưu tiên ở Garden Grove. Công viên này đặc biệt, vì nó vinh danh lịch sử nông nghiệp của Garden Grove và những người chủ đất, họ đã chọn định cư ở Garden Grove và phát triển cộng đồng này.”

Sân chơi mới có nền bằng cao su và khu vực chơi mang biểu tượng nông nghiệp dành cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, với đầy màu sắc. Ngoài ra, sân chơi còn có cầu tuột hai tầng, một ống tuột, và một bộ xích đu. Bên cạnh sân chơi còn có thiết bị tập thể dục, để phụ huynh có thể tập trong lúc trông chừng con em mình.

GARDEN GROVE KHÁNH THÀNH SÂN CHƠI MỚI 2-2-2

Sở dĩ biểu tượng nông nghiệp được sử dụng tại sân chơi là vì gia đình Wakeham từng trồng bưởi trên miếng đất này trong thời gian từ thập niên 1920 đến thập niên 1960. Ông John Montanchez, giám đốc dịch vụ cộng đồng Garden Grove chia sẻ, "Trong hơn một năm qua, tôi có vinh dự nhìn thấy công viên này có một sức sống mới trong khi vẫn giữ được truyền thống nguyên thủy."

Cư dân có thể biết thêm chi tiết bằng cách quét mã QR code tại bảng tên của công viên, và sẽ được dẫn về trang web ggcity.org/magnoliaparkhistory của thành phố.

Việc tái thiết công viên Magnolia Park có được là nhờ số tiền \$284,822 từ Prop 68 và quỹ 'Citywide Park Fee' mà không ảnh hưởng quỹ tổng quát của thành phố.

Để xem hình ảnh khánh thành của công viên, xem tại mạng xã hội @gardengrovecity.

###